

XỬ LÝ THUỐC GIẢ, THUỐC KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG Cần những giải pháp đồng bộ, mạnh tay

(nhandan.com.vn) Dù đã có bộ máy, cơ chế, chính sách đầy đủ để quản lý dược nhưng đến nay thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng với chủng loại phong phú từ thông thường đến biệt dược vẫn được tuồn ra thị trường, thậm chí len lỏi vào cả hệ thống bệnh viện. Sở dĩ người dùng phải gánh chịu những hệ lụy đau lòng từ nạn thuốc giả là do công tác quản lý còn yếu kém trong cả khâu tiền kiểm và hậu kiểm.

Lỗ hổng quản lý

Thị trường dược phẩm Việt Nam hiện có khoảng 30 nghìn loại thuốc đang lưu hành, mỗi mặt hàng có nhiều tên gọi, hàm lượng, quy cách đóng gói, nhà sản xuất khác nhau nên không dễ quản lý, kiểm soát tất cả các sản phẩm. Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) cho biết, qua các đợt kiểm tra cho thấy tình trạng xách tay các loại thuốc quý hiếm, mua bán thuốc tân dược không có hóa đơn tại các chợ trung tâm và ngay trong các quầy thuốc bệnh viện vẫn còn phổ biến. Trong khi đó, phía Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương, trung bình mỗi năm toàn hệ thống kiểm nghiệm lấy khoảng 30 nghìn mẫu thuốc để kiểm tra, bên cạnh có một số mẫu lấy ngẫu nhiên trên thị trường. Tính chung cả hai nhóm mẫu này, năm 2016, tỷ lệ thuốc giả phát hiện được là 0,01% số mẫu, thuốc không đạt chất lượng là 2% số mẫu, thuốc hầu hết các nhóm thuốc từ đất tiên đến thuốc thông thường mà không ai tưởng tượng ra có thể là hàng giả.

Chuyên gia y tế Phan Đình Hiệp cho biết, hàng loạt loại thuốc được nhập về, lưu hành tại thị trường, người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm, lúc đó Bộ Y tế mới phát hiện thuốc không đạt chất lượng, có vấn đề về chất lượng sẽ góp phần hạn chế thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc phát hiện thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng chỉ hiệu quả khi đầu vào đạt mức độ kiểm soát chuẩn mực (tức tiền kiểm). Tuy nhiên, đầu vào thị trường thuốc nước ta quả là chưa ổn khi cơ quan quản lý chưa khảo sát và đánh giá thực tế hầu hết cơ sở sản xuất cung cấp thuốc vào thị trường. Do vậy, cơ quan quản lý cần có những hình thức khảo sát tại các cơ sở sản xuất thuốc vào thị trường nước ta cũng như các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Ngoài ra, nhận nhận từ con số hai năm qua có hàng loạt thuốc bị rút sổ đăng



có những nơi này tiêu thụ thì những kẻ kinh doanh thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng sẽ không còn đất sống. Được sĩ Lê Quốc Thịnh, Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương 71 đề xuất: Việc kiểm tra, giám sát tất cả các mẫu thuốc ngay từ khâu bào chế sản xuất, nhất là các nguyên liệu ban đầu như dược liệu, dạng bào chế nhiều thành phần, các dược chất và dạng bào chế kém ổn định về chất lượng sẽ góp phần hạn chế thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc phát hiện thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng chỉ hiệu quả khi đầu vào đạt mức độ kiểm soát chuẩn mực (tức tiền kiểm). Tuy nhiên, đầu vào thị trường thuốc nước ta quả là chưa ổn khi cơ quan quản lý chưa khảo sát và đánh giá thực tế hầu hết cơ sở sản xuất cung cấp thuốc vào thị trường. Do vậy, cơ quan quản lý cần có những hình thức khảo sát tại các cơ sở sản xuất thuốc vào thị trường nước ta cũng như các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Ngoài ra, nhận nhận từ con số hai năm qua có hàng loạt thuốc bị rút sổ đăng



Ảnh minh họa

ký vì lý do không đúng với thực tế của thuốc, theo nhiều ý kiến, hội đồng xét cấp đăng ký lưu hành thuốc vào Việt Nam cần tăng thêm chuyên gia giám định hồ sơ, giấy tờ, chữ ký bên cạnh các chuyên gia về pháp dược được làm sàng như hiện hành. Việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ việc kiểm nghiệm thuốc cũng cần được quan tâm, đầu tư nhiều hơn với nhiều máy

móc hiện đại, phù hợp, phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn. Bởi ông Nguyễn Đăng Lâm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương cho biết, thuốc giả hiện nay được làm giả rất tinh vi, làm giả các tem chống hàng giả với mã số y như thật.

Bên cạnh đó, cần chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện quy định, chế độ,

chính sách quản lý, cấp phép, công bố tiêu chuẩn chất lượng dược phẩm, thông tin công khai về việc cấp phép của doanh nghiệp dược phẩm, theo ông Đàm Thanh Thế, Bộ Y tế không được lơ là, bỏ qua công tác hậu kiểm, bởi điều đó tối quan trọng để tránh việc người tiêu dùng phải dùng sản phẩm kém chất lượng một thời gian dài rồi cơ quan quản lý nhà nước mới phát hiện. Mặt khác, mỗi khi phát hiện những chủng loại thuốc giả, ngành Y tế nên phổ biến đến những cơ sở kinh doanh thuốc tây cách thức phân biệt, thí dụ như mẫu mã, bao bì, hình thức thuốc, số đăng ký... để những nơi này hoặc từ chối không mua, hoặc nếu đã lỡ mua rồi thì báo ngay cho cơ quan chức năng, tuyệt đối không bán cho người bệnh.

Nhìn rộng hơn vấn đề này, chuyên gia y tế Phan Đình Hiệp đề xuất: Chúng ta cần áp dụng cách làm của một số nước có nền dược phẩm phát triển, chẳng hạn như các nước châu Âu. Theo đó, mỗi gói hàng được phân tại châu Âu đến năm 2019 sẽ có một thuật toán xác định danh tính gồm các dữ liệu mã sản phẩm, số lô hàng, ngày hết hạn, mã số nhận diện riêng và mã số trợ giá quốc gia (nếu có). Song song đó, dược phẩm cũng phải đi kèm với cơ chế phân biệt hàng thật/hàng giả. Bản quy chế này phải chỉ rõ cách nhận diện liệu gói dược phẩm có bị can thiệp bất hợp pháp trước khi đưa ra bán lẻ hay không? Trong quá trình vận hành, nếu cần thiết, các quốc gia châu Âu có thể trao đổi thông tin qua kho dữ liệu chung. Hệ thống dữ liệu cũng có hiệu lực trong trường hợp thuốc bị thu hồi.

Đề đẩy lùi nạn thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thiết nghĩ, chúng ta cũng nên thành lập những nhóm chuyên viên đặc biệt bao gồm cả bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia dược... để chống thuốc giả như một số nước đã làm (Hoa Kỳ chẳng hạn). Chúng ta cần sớm hình thành một hệ thống khép kín chống thuốc giả, gồm nhiều bước và tổ chức, bắt đầu từ phòng khám của bác sĩ cho đến khi thuốc đến tay bệnh nhân. Cùng với đó cần có các biện pháp mạnh tay hơn như tăng hình phạt về tài chính, tăng khung hình phạt tù với tội sản xuất, kinh doanh, lưu hành thuốc giả, kém chất lượng. Có như vậy, chúng ta mới hy vọng không còn cảnh người bệnh phải chữa bệnh bằng thuốc giả, thuốc không đạt chuẩn chất lượng, bị mất tiền oan vào những thứ thuốc không có hiệu quả trong điều trị bệnh.

Đà Nẵng đã sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017

(vietnamplus.vn) Còn hơn một tháng nữa Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo dấu ấn, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành tất cả hạng mục cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, sự kiện quan trọng này sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng; đồng thời, quảng bá thương hiệu, kết nối với doanh nghiệp quốc tế. Cùng với đó là cơ hội đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thành phố, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Dự kiến khoảng 10.000 đại biểu là các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, các doanh nghiệp và truyền thông quốc tế sẽ đến thành phố Đà Nẵng tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Để chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, thành phố Đà Nẵng tập trung cải tạo trung tâm hội chợ triển lãm thành trung tâm truyền thông; cải tạo, sửa chữa cung thể thao Tiên Sơn; cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường...

Để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công hệ thống viễn thông - công nghệ thông tin cho trung tâm truyền thông; triển khai bảo đảm hạ tầng thông tin liên lạc phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; hoàn thiện hệ thống wifi công cộng; sắp xếp, chỉnh trang cấp thông tin trên các tuyến đường. Thành phố cũng đã chỉ đạo rà soát công tác chuẩn bị máy phát điện dự phòng và thiết bị lưu điện tại những địa điểm dự kiến tổ chức các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC 2017, bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định. Thành phố đã khảo sát, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; lắp đặt hệ thống camera giám sát, an ninh giao thông phục vụ các hoạt động, địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy tại một số khách sạn dự kiến phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; triển khai phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo đảm nguồn nước, kiểm dịch tại sân bay quốc tế Đà Nẵng; chuẩn bị phương án, kế hoạch thường trực cấp cứu, phòng chống thảm họa. Là nơi có các tuyến, điểm du lịch trọng điểm và sẽ có nhiều sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra, quận Sơn Trà tập trung mọi nguồn lực để chỉnh trang đô thị với quyết tâm để lại ấn tượng đẹp đối với đại biểu, du khách. Từ tháng 7, quận Sơn Trà đã tổ chức các đợt cao điểm rà soát bảo đảm an toàn giao thông, lập lại trật tự và mỹ quan đô thị trên toàn địa bàn, đặc biệt ở những tuyến đường lớn như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Phạm Văn Đồng... Trật tự và vẻ đẹp trên các tuyến đường này đã thông thoáng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè của một số hàng quán được xử lý dứt điểm. Ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng UBND quận Sơn Trà cho biết, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận đang phối hợp với UBND các phường xử lý dứt điểm những quán tạm, đồng thời hướng dẫn hàng quán trên địa bàn làm biển hiệu hợp mỹ quan đô thị. Quận xác định vừa phải làm công tác tư tưởng vừa có biện pháp xử lý nghiêm đối với chủ hàng quán vi phạm. UBND quận Sơn Trà đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại các phường về văn minh thương mại, văn minh du lịch, hướng dẫn cách thức niêm yết giá, vệ sinh an toàn thực phẩm... Sở Công Thương Đà Nẵng phối hợp với một số phường trên địa bàn tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Từ nay đến khi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017, quận Sơn Trà tiếp tục duy trì động thái nguồn lực để triển khai công tác trật tự đô thị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông...

TRAO HUY HIỆU... (Tiếp theo trang 1)

Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương chống Mỹ hạng Nhì, kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị tù đày và nhiều giấy khen các loại. Hiện nay, tuy đã 90 tuổi nhưng ông vẫn tích cực tham gia Chi hội Người cao tuổi thôn Phương Ngãi, xã Bình Minh, hiện ông là đảng viên cao tuổi đảng nhất Đảng bộ xã.

Thông qua buổi lễ đã thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và nhân dân ta đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên cao tuổi đời, nhiều tuổi đảng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VŨ THƯ... (Tiếp theo trang 1)

nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 14 ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 15 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3631 ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn, tập huấn cách thức kê khai các biểu mẫu như bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, biên bản kiểm tra thực hiện cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Thông qua tập huấn giúp cán bộ làm công tác quản lý, chuyên môn cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng và vai trò, trách nhiệm, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra người dân, cơ sở sản xuất tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

XÃ VŨ LĂNG Ra mắt câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi

Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Hải phối hợp với UBND xã Vũ Lăng vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ (CLB) người cao tuổi giúp người cao tuổi.

Xã Vũ Lăng hiện có 1.050 người cao tuổi. CLB người cao tuổi giúp người cao tuổi xã ra mắt ban đầu có 45 hội viên. Mục đích của việc thành lập CLB nhằm giúp người cao tuổi tại địa phương có nơi sinh hoạt bảo đảm tự cách pháp nhân; hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động giúp người cao tuổi cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống; nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với việc chăm sóc người cao tuổi; tăng khả năng phát hiện, xử lý sớm các bệnh cho người cao tuổi; giúp thành lập, duy trì sinh hoạt các CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao... và thu hút người cao tuổi tham gia sinh hoạt các CLB.

Tại buổi ra mắt CLB, các hội viên và người cao tuổi trong xã được nghe cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Tiên Hải phổ biến kiến thức về dân số - KHHGD và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

HÀ DUNG

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

Vũ Thư là huyện có vị trí cửa ngõ của tỉnh, giáp ranh thành phố Nam Định, lại có tuyến quốc lộ 10 đi qua nên nhiều đối tượng phi pháp chọn đây làm địa bàn hoạt động. Trước tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, nổi lên là trộm cắp, cướp giật, ma túy, số đề... để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Vũ Thư đã tham mưu cho Ủy ban Chỉ đạo, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan phối hợp thực hiện tốt nhiều

biện pháp tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật cũng như thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến người dân nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác.

Bên cạnh đó, thông qua công tác nắm tình hình, rà soát đối tượng tại nhiều địa phương, Công an huyện thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng, chậm tiến trên địa bàn; phân công cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn trực tiếp theo dõi,

quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng, không để vi phạm pháp luật. Đồng thời, thường xuyên mời gọi các đối tượng này để răn đe, ký cam kết không vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình trạng thanh thiếu niên, đối tượng làm lỗi vi phạm pháp luật giảm.

Công an huyện mở nhiều đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa băng ổ nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn, điều tra, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng phạm tội. Tính đến hết tháng 9/2017, Công an



Giao ban phân ảnh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Công an huyện Vũ Thư.

huyện đã điều tra, khám phá 86 vụ phạm pháp hình sự/225 đối tượng, khởi tố 36 vụ/67 bị can; lập hồ sơ xử phạt hành chính 50 vụ/158 đối tượng. Riêng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, qua điều tra, xác định đối tượng, địa bàn, điểm phức tạp đã phát hiện, bắt và xử lý 31 vụ, thu 31,4626 gam heroin, 2,8171 gam ma túy tổng hợp, 5,802 gam ma túy đá; khởi tố 30 bị can; triệt xóa thành công 1 tụ điểm mua bán ma túy trái phép tại xã Vũ Đoài. Trong công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm về lĩnh vực kinh tế, môi trường, Công an huyện đã làm tốt công tác điều tra cơ bản để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra, kiến nghị và xử lý các sai phạm liên quan. Quá trình kiểm tra đã phát hiện, xử lý 11 vụ, lập hồ sơ xử phạt hành chính 11 đối tượng với số tiền

35 triệu đồng, trong đó có 7 vụ kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; 1 vụ vận chuyển động vật bằng phương tiện không bảo đảm vệ sinh thú y; 1 vụ vận chuyển kinh doanh động vật, sản phẩm động vật có trong danh mục thuộc diện phải kiểm dịch mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch; 1 vụ đổ chất thải rắn chưa qua xử lý ra môi trường; 1 vụ chôn chất thải rắn để rơi vãi ra môi trường...

Tiếp tục nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Công an huyện Vũ Thư phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

LÊ TRUNG
(Đài TTTH Vũ Thư)



Thị trấn Vũ Thư.

Ảnh: MINH ĐỨC